

Nghiêm cấm các đơn vị kinh tế không có chức năng không được tổ chức mua và bán nguyên liệu cao-su, kể cả xuất khẩu.

7. Tổng cục Cao-su chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng công an, quân đội và quản lý thị trường các cấp tổ chức quản lý chặt chẽ mủ cao-su. Nghiêm trị bọn phá hoại vườn cây cao-su, ăn cắp và mua bán mủ trái phép. Nghiêm cấm việc mua đi, bán lại mủ cao-su để ăn chênh lệch giá. Xử lý kỷ luật thích đáng những cán bộ, công nhân viên và tổ chức vi phạm.

Tăng cường các biện pháp đề thúc đẩy sản xuất và quản lý sản phẩm cao-su không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, bảo đảm cho ngành cao-su đi vào ổn định và phát triển vững chắc trong các năm sau.

Tổng cục Cao-su, các ngành, các địa phương có liên quan cần chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 346 - CT ngày 12-12-1987 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Thìn, các ngày lễ, ngày hội và tổng kết, khen thưởng cuối năm.

Việc tổ chức Tết Nguyên đán (Mậu Thìn) và tổ chức kiểm điểm, tổng kết công tác cuối năm phải quán triệt đầy đủ tinh thần

triệt để tiết kiệm trong Quyết định số 140-HĐBT ngày 15-9-1987 của Hội đồng Bộ trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định:

Về tổ chức Tết Nguyên đán và các ngày lễ, ngày hội ở các địa phương:

— Yêu cầu các cấp, các ngành hết sức tiết kiệm trong các buổi liên hoan, không được tổ chức ăn uống lãng phí. Những người ra lệnh chỉ sai chính sách, sai chế độ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; các kế toán trưởng, cơ quan, tài chính, ngân hàng phải làm đầy đủ trách nhiệm theo chức năng của mình; các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ phải tăng cường kiểm tra.

— Các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang không đốt pháo, các gia đình đảng viên, cán bộ gương mẫu và vận động nhân dân tiết kiệm đốt pháo.

— Cấm mọi người đốt pháo ngoài đường phố, ở những nơi công cộng đông người để tránh gây tai nạn. Các trường học, gia đình và các tổ chức thanh niên, thiếu niên, nhi đồng không để trẻ em chơi pháo. Cấm các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và mọi người khác không được bắn súng thay pháo để mừng xuân trong những ngày Tết. Tư nhân không được sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo. Chỉ có cửa hàng thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã mua bán hoặc những người làm đại lý cho thương nghiệp quốc doanh mới được bán pháo Tết.

Các ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cần tổ chức những hoạt động

vui chơi, giải trí lành mạnh; cấm mê tín dị đoan, nạn cờ bạc...

Các ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, giao thông vận tải tổ chức tốt việc phục vụ nhân dân trong dịp Tết và các ngày hội ở địa phương. Phải tăng cường quản lý giá cả thị trường, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp Tết, các cấp, các ngành tổ chức tốt việc chăm sóc, động viên, thăm hỏi các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trực tiếp ở biên giới, hải đảo, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng...

Về tổng kết, khen thưởng cuối năm 1987:

— Việc tổng kết công tác, xét duyệt công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước cuối năm phải chú ý chất lượng và hiệu quả, hết sức thiết thực, gọn nhẹ, không phô trương, hình thức, không ăn uống lãng phí...

— Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất không được lấy sản phẩm của Nhà nước để khen thưởng hoặc để chia, bán rẻ cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình, ngành mình trong dịp tổng kết.

— Bộ Tài chính, các ngành chủ quản, theo chức năng của mình, kịp thời hướng dẫn cụ thể chế độ tiền thưởng cuối năm đối với khu vực sản xuất kinh doanh và tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời nghiêm khắc xử lý những vụ việc làm sai chế độ, chính sách của Nhà nước.

Trong những ngày lễ, ngày hội, ngày Tết, các ngành, các cấp và đơn vị cơ sở phải có biện pháp cụ thể bảo đảm sản xuất theo kế hoạch, theo thời vụ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

Các ngành, các địa phương kịp thời nhắc các cấp, đơn vị trực thuộc thi hành Chỉ thị này. Các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp thực hiện, theo chức năng của mình.

Chỉ thị này được phổ biến đến các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở và trong nhân dân.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÔ VĂN KIẾT

CÁC BỘ
LIÊN BỘ

Y TẾ — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên Bộ Y tế — Tài chính số 29 - TT/LB ngày 24-11-1987 sửa đổi lại chế độ ăn của người bệnh là công nhân, viên chức Nhà nước tại các bệnh viện, nhà điều dưỡng.

Đề phù hợp với giá cả và tiền lương hiện hành, bảo đảm bữa ăn của cán bộ, công nhân, viên chức (kể cả cán bộ nghỉ hưu, mất sức dài hạn) nằm điều trị, điều